



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอำนาจและหลักการปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นและมีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ มีอิสระในการบริหารงาน การกำหนดนโยบาย การบริการสาธารณะ และมีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นองค์กรบริการสาธารณะ เพื่อเป้าหมายประโยชน์สุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นบนพื้นฐานความมุ่งมั่นในหลัก “ประชาชนอยู่ดี มีสุข”

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่มีโดยธรรมชาติ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ ประเทศต้นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติ รวมถึงสิทธิในการดำรงชีวิตและเสรีภาพ การพ้นจากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุ่ม สิทธิในการทำงาน การศึกษา มนุษย์ทุกคนมีสิทธิต่าง ๆ โดยเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมีความสอดคล้อง และมีพื้นฐานที่มาเดียวกันกับเจตนารมณ์ของหลักการปกครองท้องถิ่น หรือการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนตามสิทธิได้ปกครองท้องถิ่นตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณค่า ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน เป็นที่ยอมรับ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ยากไร้ ต้องได้รับการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ถูกทอดทิ้ง ปล่อยปละละเลย หรือถูกเลือกปฏิบัติในสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งมั่นที่จะให้กลุ่มผู้เปราะบางดังกล่าว ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเอง และสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน

จากความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการปกครองท้องถิ่น นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกและบุคลากรทุกระดับ ตระหนักและมุ่งมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุก ๆ ด้าน ตามหลักกฎหมายและตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติต่อกัน โดยรวมถึง